

บาท/ดอลลาร์ ใช้นี้เปิดที่ 32.94 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 32.9-33.1 บาท

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.94 บาท ทรงตัวจากวานนี้ปิดที่ 32.97 บาท แนวโน้มค่าเงินบาทระยะสั้นยังมีทิศทางอ่อนค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าดอลลาร์ที่มีทิศทางแข็งค่าขึ้น เพราะมีความต้องการถือครองเงินดอลลาร์มากขึ้นเนื่องจากภาวะการลงทุนทั่วโลกปัจจุบันเป็น Risk-Off หลังจากไวรัส COVID-19 ที่แพร่ระบาดหนักทั่วโลกจนปัจจุบันทั่วโลกมีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อรวมมากกว่า 1 ล้านราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนมากจนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลก คาดกรอบวันนี้ 32.9-33.1 บาท

*นายสรรค อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้เปิดตลาดที่ระดับ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.94 บาท ทรงตัวจากวานนี้ปิดที่ 32.97 บาท โดยแนวโน้มค่าเงินบาทโดยในระยะสั้นยังมีทิศทางอ่อนค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าดอลลาร์ที่มีทิศทางแข็งค่าขึ้น เพราะนักลงทุนมีความต้องการถือครองเงินดอลลาร์มากขึ้น เนื่องจากภาวะการลงทุนทั่วโลกปัจจุบันเป็น Risk-Off หลังจากไวรัส COVID-19 ที่แพร่ระบาดหนักทั่วโลกจนปัจจุบันทั่วโลกมีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อรวมมากกว่า 1 ล้านราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนมากจนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลก และมีจำนวนธุรกรรมกรรมการส่งออกสินค้าก็มีจำนวนลดลง

*คาดกรอบวันนี้ 32.9-33.1บาท

*ทั้งนี้ แม้เมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์ ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ปิดตลาดบวก 469.93 จุด หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ ทวิตข้อความว่าได้มีการหารือกับประเทศซาอุดีอาระเบียกับรัสเซียเพื่อลดกำลังการผลิตรวมประมาณ 10 ล้านบาร์เรล/วันหรือคิดเป็นสัดส่วน 10% ของกำลังการผลิตน้ำมันของโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปิดตลาดบวกที่ระดับ 16-17% โดยระหว่างการซื้อขายราคาบวกสูงสุดถึงระดับ 40% ขณะรัสเซียออกมาปฏิเสธว่ายังไม่ได้มีการหารือในเรื่องดังกล่าวกับสหรัฐ

*ปัจจัยที่ต้องติดตามคือ ในวันนี้สหรัฐจะมีการรายงานข้อมูลตัวเลขผู้รับสวัสดิการการว่างงานของสัปดาห์นี้ ประเมินว่าจะมีผู้ยื่นเข้าขอรับสวัสดิการเพิ่มขึ้นเป็น 6.6 ล้านราย เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่มีจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการจำนวน 3.3 ล้านรายซึ่งถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจช่วงปี 2008-2009 ที่มีผู้ยื่นขอรับสวัสดิการจำนวน 6.6 แสนราย

*ในวันนี้ให้ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) นัดพิเศษของไทยเพื่อหารือถึงมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

*ทั้งนี้วานนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ โดย ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 22.00-04.00 น. มีผลบังคับใช้วันนี้ (3 เม.ย.)

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความสำคัญอย่างสูงในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 100.1840 จากวานนี้ 100.1800

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 1,329.26 ล้านบาท

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,018.04 ล้านบาท

*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 33.068 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความสำคัญอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้